



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ THÔNG CÁO TỨC THỜI:

Ngày 5 tháng 7 năm 2023

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG:

Vanessa Newton-Bernard; (202) 729-7020

Vanessa.Newton@dc.gov

Sở Quản lý Phương Tiện Cơ giới DC Phát Hành Uniquely DC, Giấy Phép Lái Xe và Thẻ ID Bảo Mật Hơn Cho Cư Dân DC.

Quan Hệ Hợp Tác Mới Với Thales Group Phát Hành Thiết Kế Điện Mạ Mới, Bảo Mật Mới, Quý Vị Cũng Vậy!

(WASHINGTON, DC) Sở Quản lý Phương Tiện Cơ Giới DC (DC DMV) đang kết nối công nghệ, bảo mật vượt trội và một thiết kế vô song chỉ có ở DC với sự ra mắt giấy phép lái xe và thẻ định danh với thiết kế mới của DC. Được tạo ra trong khuôn khổ hợp tác với [Thales Group](#), thiết kế mới này sẽ bảo vệ người dân DC khỏi đánh cắp danh tính.

“Ban Quản lý Bowser tiếp tục nỗ lực bảo vệ cư dân DC bằng vô số cách thức, với điều này là một trong số đó,” Giám Đốc Gabriel Robinson nói. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng giấy phép xác thực DC của chúng ta là một trong những giấy phép bảo mật nhất trong nước. Thiết kế mới thể hiện màu sắc rực rỡ, hoa anh đào, chim Wood Thrush (Hoét Đa sắc) và Frederick Douglass Memorial Bridge (Cầu Tưởng Niệm Frederick Douglass). Ngay cả khi mở rộng các tùy chọn thiết kế, chúng tôi cũng đang tăng cường bảo mật.”

DC DMV cấp hơn 623,000 giấy phép lái xe và giấy xác thực danh tính hàng năm cho cư dân DC và tham gia vào số các khu vực tài phán đang tăng mà đang chuyển sang thẻ Polycarbonate 100% của Thales Group – dẫn đến các loại thẻ bền vững và bảo mật hơn. Tính năng Đa Ảnh Laze (MLI) mới này sẽ đem lại sự bảo mật tốt hơn mà sẽ gây khó khăn cho những kẻ làm giả sao chép.

“Tôi muốn cảm ơn các đồng nghiệp DC DMV của tôi vì đã làm việc cực kỳ chăm chỉ cho sự phát hành giấy xác thực mới của chúng tôi nhằm giúp đảm bảo sự an toàn của cư dân DC tốt hơn,” Giám Đốc Robinson nói. “Tôi cũng muốn cảm ơn Thales Group vì sự hợp tác của họ.”

Bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 17 tháng 7, người dân Washington đang làm hoặc gia hạn giấy phép lái xe hoặc thẻ căn cước của mình trực tiếp sẽ được nhận giấy xác thực với thiết kế mới, bảo mật được cập nhật trong vòng 10-15 ngày làm việc gửi tới địa chỉ gửi thư mà DC DMV có trong hồ sơ, Đối với khách hàng hiện có phiên bản cũ của giấy xác thực DC, giấy phép và thẻ ID của

họ sẽ còn hợp lệ cho đến khi hết hạn. Khách hàng đủ điều kiện không phải là người tuân thủ REAL ID nên tới một [Trung Tâm Dịch Vụ DC DMV](#) cùng với các tài liệu cần thiết để được cấp giấy xác thực REAL ID mới,

Có sẵn gia hạn giấy xác thực REAL ID, cũng như là 55 dịch vụ trực tuyến khác tại dmv.dc.gov.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại dmv.dc.gov/securecredential hoặc quét mã QR bên dưới.



###